

BÁO CÁO TỔNG KẾT

5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện hướng dẫn số 02-HD/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH.

Bến xe Miền Tây là loại hình Công ty cổ phần, trong đó Nhà nước là Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên giữ 51% vốn điều lệ. Đảng bộ Công ty hoạt động theo Quy định số 287-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Về cơ cấu tổ chức: Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây có 06 chi bộ trực thuộc: (1) Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính, (2) Chi bộ Phòng Bảo vệ, (3) Chi bộ phòng Bán vé, (4) Chi bộ phòng Điều hành, (5) Chi bộ phòng Kinh doanh – Dịch vụ và (6) chi bộ Phòng Kế toán Tài chính.

Tổng số đảng viên của Đảng bộ hiện nay có 65 đồng chí; trong đó có 06 đảng viên dự bị, 13 đảng viên nữ.

Về tổ chức đoàn thể: Công đoàn có 168 đoàn viên, Đoàn thanh niên có 49 đoàn viên.

II. KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03—CT/TW

Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị , được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên, Đảng bộ Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây đã đạt được những kết quả như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai:

Thực hiện kế hoạch số 24-KH/ĐU của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 163-KH/ĐU-BXMT ngày 8/12/2012 với những nội dung cụ thể để quán triệt trong toàn đảng bộ và tổ chức thực hiện.

Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn từng chủ đề học tập cụ thể của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Đảng ủy công ty đã triển khai cho các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt cho đảng viên những nội dung cơ bản của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các tác phẩm *Đường cách mệnh*, *Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh*, *sửa đổi lề lối làm việc*, chuyên đề về *phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân*, chuyên đề về *nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân*; chuyên đề về *suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị*; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về *phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về *nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh*

Ngày 09/3/2012, Đảng ủy công ty đã ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây. Trong đó, chú trọng đến đạo đức, lối sống và phong cách của cán bộ đảng viên; tinh thần trách nhiệm trong công việc; thực hiện tác phong giao tiếp chuẩn mực đối với khách hàng, không để khách hàng phản ánh về thái độ phục vụ và nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong công ty phải nêu gương về đạo đức, lối sống trong công tác và sinh hoạt.

Đảng ủy Công ty lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, người lao động trong công ty, Ban Chấp hành công đoàn đã xây dựng kế hoạch 143-KH/CĐ-BXMT để triển khai việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đã xây dựng tiêu chí đạo đức, lối sống và phong cách theo tấm gương của Bác để triển khai đến toàn thể đoàn viên, NLĐ.

2. Kết quả chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm:

a) Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ:

Hàng năm, các chi bộ trực thuộc đã triển khai cho đảng viên viết bảng đăng ký để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với từng chủ đề. Trong sinh hoạt, các chi bộ tổ chức cho đảng viên nghe tác phẩm, mẫu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó đảng viên thảo luận, trao đổi để rút ra được bài học

về tấm gương Bác và cụ thể hóa bằng những việc làm hàng ngày, sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, bình chọn những đảng viên, quần chúng có thành tích toàn diện hoặc một mặt nào đó trong việc học tập và làm theo Bác để đảng viên, quần chúng khác noi theo và làm cơ sở cho việc bình xét đề nghị Đảng ủy Công ty biểu dương.

Việc tổ chức cho đảng viên và quần chúng học tập và làm theo tấm gương tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp, thường xuyên và tự giác. Trong biên bản họp các chi bộ và Nghị quyết của Đảng ủy hàng tháng, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được ghi thành một mục riêng, điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong lãnh đạo và sinh hoạt.

Một số chi bộ đã có cách làm sáng tạo, phù hợp và sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình như: xây dựng chuyên đề hàng tháng hoặc những việc trọng tâm cần tập trung lãnh đạo đề đảng viên, người lao động thi đua hoàn thành nhiệm vụ.

b) Công tác sơ tổng kết và tuyên dương các gương điển hình:

Tháng 5/2013, Đảng ủy Công ty đã tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó một tập thể và một cá nhân được Đảng ủy Tổng Công ty tuyên dương; 01 tập thể và 10 cá nhân được Đảng ủy Công ty tuyên dương vì đã thành tích tốt trong việc học tập và làm theo Bác;

Năm 2014, qua sơ kết, có 01 cá nhân được Thành ủy tuyên dương, 01 tập thể được Đảng bộ Tổng công ty tuyên dương và 01 tập thể và 15 cá nhân được Đảng ủy Công ty tuyên dương;

Năm 2015, có 01 tập thể và 01 cá nhân được Đảng ủy Tổng công ty tuyên dương; 04 tập thể và 18 cá nhân được Đảng ủy tuyên dương;

Năm 2016, Đảng bộ Công ty cổ phần bến Xe Miền Tây đã được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công ty tuyên dương 02 tập thể 31 cá nhân đã có thành tích tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tổng kết 5 năm.

3. Đánh giá về nhận thức và kết quả đạt được:

a) Về nhận thức:

Đa số cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấy tấm gương của Bác hết sức cao cả nhưng cũng hết bình dị, gần gũi, mọi người ai cũng có thể học tập và làm theo Bác để ngày càng hoàn thiện mình góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua học tập và làm theo tấm gương Bác, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Công ty có nhiều tiến bộ, chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty. Sự tiến bộ rõ nét nhất là cung cách phục vụ, thái độ tác phong giao tiếp ứng xử văn minh lịch sự của CB-CNV đối với khách hàng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân ngày được tốt hơn.

b) Kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Trong 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh có những lúc gặp khó khăn nhất nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tổng Công ty, sự điều hành linh hoạt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là sự đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đưa những nội dung học tập và làm theo Bác vào những việc làm cụ thể, hàng ngày của toàn thể cán bộ công nhân viên nên Công ty luôn hoàn thành và vượt kế hoạch đã đề ra; việc làm, đời sống người lao động ổn định và không ngừng được nâng cao; tình hình an ninh trật tự được giữ vững; cơ sở hạ tầng bến xe từng bước được cải tạo, đầu tư khang trang, sạch sẽ hơn; thái độ ứng xử của CBCNV đã có chuyển biến khá tích cực góp phần phục vụ hành khách và các doanh nghiệp vận tải ngày càng tốt hơn.

Từ năm 2009 đến năm 2014 Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây được UBND thành phố công nhận danh hiệu thi đua là “tập thể lao động xuất sắc”. Năm 2011 được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông Vận tải và Cờ thi đua xuất sắc của UBND TPHCM, năm 2010 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là năm 2013, Công ty vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước trao tặng.

- Về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng:

Việc học tập và làm theo tấm gương Bác gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, qua kiểm điểm phê bình đã chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân của nó, từ đó, Đảng ủy Công ty đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế khuyết điểm, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao vai trò cấp ủy, người đứng đầu trong đơn vị. Đến nay, những hạn chế khuyết điểm cơ bản đã được khắc phục.

- Về nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên:

Các chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức

Trung ương; duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, xây dựng nội dung sinh hoạt sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hàng quý có đề ra nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với hoạt động thực tiễn của chi bộ và nhất là công tác xây dựng đoàn kết nội bộ; thực hiện phân công cho đảng viên chịu trách nhiệm trong việc theo dõi giúp đỡ và kiểm tra, giám sát bộ phận mình, không để các hiện tượng tiêu cực xảy ra tại bộ phận mình phụ trách và luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được giao cũng như tích cực tham gia phong trào do các đoàn thể phát động và luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động để làm gương cho quần chúng.

Kết quả trong các năm từ 2011 đến 2015: hơn 95 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây được Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty công nhận “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, được Thành ủy tặng Bằng khen tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2009-2011) và năm 2014 được Thành ủy tặng Cờ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2009-2013).

- Về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nội bộ:

Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo thực hiện xuyên suốt chủ trương “nghiêm cấm cán bộ, công nhân viên nhận tiền của chủ phương tiện” dưới bất cứ hình thức nào và xác định rõ hành vi nhận tiền của chủ phương tiện là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh. Bằng những biện pháp thực hiện, trong đó chú trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động nhận biết được hành vi trên là làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp và làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp tiêu cực, những nhiễu, gây phiền hà cho hành khách, các chủ phương tiện và các doanh nghiệp vận tải.

Qua thời gian triển khai thực hiện có thể đánh giá hiện nay hiện tượng tiêu cực trong đơn vị đã cơ bản chấm dứt, người lao động đã ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chung, đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện, tạo được uy tín cho Công ty.

- Về công tác thực hành tiết kiệm và sửa đổi lối làm việc:

Song song với việc chống tiêu cực, công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng các quy định, định mức cụ thể như: quy trình về sử dụng điện; sử dụng văn phòng phẩm; mua sắm tài sản công cụ; định mức thanh toán điện thoại bàn, điện thoại di động; quản lý sử dụng lao động, thời gian lao động và tiết kiệm trong việc tổ chức lễ hội, hội nghị. Xây dựng chức năng nhiệm vụ của các phòng trong công ty, chuẩn hóa quy trình hoạt động xe ra vào bến, ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị phần mềm vi tính phục vụ cho

công tác điều hành, quản lý bến xe thay thế dần các thao tác thủ công, nâng cao năng suất lao động.

Trong hoạt động Kinh doanh Dịch vụ, áp dụng phương pháp đấu thầu công khai đối với các hợp đồng cho thuê mặt bằng, kiốt đảm bảo giá cho thuê sát đúng với thực tế nhằm nâng cao doanh thu cho đơn vị, tránh lãng phí. Đồng thời ban hành các văn bản quy định, quy chế về thu chi tài chính, công tác quản lý mua sắm tài sản, Nội quy lao động, Quy chế trả lương trả thưởng và tiêu chuẩn bình chọn ABC hàng tháng...thực hiện tốt công tác công khai minh bạch về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức tốt bộ máy kế toán, thực hiện đúng các quy định về tài chính kế toán, chứng từ sổ sách rõ ràng, tình hình tài chính lành mạnh được kiểm toán độc lập hàng năm. Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong CB-CNV, các yếu kém tồn tại được khắc phục cơ bản, năng suất lao động được tăng cao và nhất là từ khi Bến xe Miền Tây chuyển sang Công ty Cổ phần, hàng năm tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo được việc làm và thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

- Về công tác lãnh đạo đoàn thể

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Đảng ủy Công ty lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua tuyên truyền sâu rộng đến CB-CNV và người lao động trong công ty. Để người lao động trong công ty nắm rõ ý nghĩa và nội dung của cuộc vận động, Công đoàn, Đoàn TN đã tổ chức học tập và viết bài tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua thi báo ảnh, báo tường và kể chuyện về Bác Hồ trong các buổi sinh hoạt đoàn thể và để thực hiện cụ thể các nội dung vận động các đoàn thể đã phát động các đợt thi đua như phục vụ hành khách trong các dịp Lễ Tết; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự an toàn cho hành khách đi và đến bến xe; nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các DNVT. Gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn thể CB-CNV trong công ty thực hiện rèn luyện nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới phong cách, tác phong ứng xử trong giao tiếp với khách hàng thực hiện tốt phong trào “ 4 Xin” xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn và “ 4 Luôn” Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ; xây dựng phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nhất là công tác phòng chống tiêu cực nội bộ ngày càng được CB-CNV người lao động hưởng ứng thực hiện.

Từ năm 2009 đến năm 2014 Công đoàn Công ty đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc” dẫn đầu khối Công ty cổ phần được Liên đoàn Lao động thành phố tặng cờ thi đua. Năm 2010, 2011, 2013 Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố và năm 2012 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và năm 2014 cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Từ năm 2009 đến năm 2014 Đoàn thanh niên Công ty đạt danh hiệu “xuất sắc” được tặng cờ thi đua của Thành đoàn năm 2010 và năm 2013. Năm 2010 và 2013 được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

4. Đánh giá chung, hạn chế và bài học kinh nghiệm

a) Đánh giá chung:

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy Công ty quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp đặc biệt là Nghị quyết Trung ương IV, khoá XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong công tác xây dựng đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cán bộ đảng viên và người lao động.

Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Công ty được thể hiện rõ nét hơn. Tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy, công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng của tổ chức cơ sở Đảng có tiến bộ, từ năm 2011 đến nay, tình hình cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phải bị xử lý giảm hẳn; dân chủ trong đảng được mở rộng, tinh thần đoàn kết thống nhất trong đảng được nâng cao.

Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, gương mẫu trong học tập, làm theo tấm gương của Bác.

Tinh thần trách nhiệm của mỗi người được nâng cao, phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực trong lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hành tốt tiết kiệm chống lãng phí, nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

b) Hạn chế:

Những năm đầu, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn lung túng, cấp ủy cấp dưới còn trong chờ vào hướng dẫn của cấp trên; việc học tập và làm theo tấm gương của Bác còn đơn điệu, hình thức chưa trở thành công việc thường xuyên của chi bộ;

Bên cạnh những gương điển hình vẫn còn một số ít đảng viên, người lao động chưa tích cực và tự giác trong việc rèn luyện và học tập theo tấm gương của Bác; công tác sơ, tổng kết việc học tập và làm theo Bác để rút ra những mô hình, giải pháp hay, những bài học kinh nghiệm và việc biểu dương khen thưởng, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình chưa được thực hiện thường xuyên nên còn chậm nhận rộng các điển hình ra cho các đơn vị trong Công ty.

c) Bài học kinh nghiệm:

- Trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị là yếu tố quyết định cho việc triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Phải đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, tự giác, không mang tính phong trào, hình thức.

- Không nghĩ việc học tập và làm theo Bác là việc làm cao siêu mà hãy cụ thể hoá bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, sát với chức trách nhiệm vụ của mỗi người; mỗi tập thể một công trình, mỗi người làm một việc tốt là đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của của đơn vị và học tập làm theo Bác.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Ngày 15/6/2016, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp;

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

2. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân.

3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Lấy kết

qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai theo phương châm trên trước dưới sau; trong trước ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm bằng những hành động, việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến, kết hợp giữa xây với chống;

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ đảng viên;

Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Trên cơ sở nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và hướng dẫn thực hiện của Đảng ủy cấp trên, trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty sẽ ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Đảng ủy TCT (để báo cáo)
- Đảng ủy Cty, Ban TGD Cty
- Chi bộ trực thuộc;
- CD, TN;
- Lưu ĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ



Trần Văn Phương